

## สำรวจความคิดเห็นสำหรับการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

การฝึกอบรม เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบคุณภาพเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันทางการค้า หน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในการให้บริการ

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ครอบคลุมความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหลายๆพื้นที่ๆอยู่ห่างไกลหน่วยฝึกอบรม หรือบางหลักสูตรที่มีความต้องการฝึกอบรมมากๆ แล้วบุคลากรยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ทางสำนักฯ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นสำหรับการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ขึ้น โดยได้ทำการสำรวจเริ่มจากบุคลากรที่เข้ามาฝึกอบรมกับทางสำนักฯก่อน ดังนี้

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่สำนักฯ จะมีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่
๒. หากสำนักฯ จะจัดอบรมนอกสถานที่ ท่านคิดว่าควรไปจัดที่จังหวัดใด เพราะอะไร
๓. หลักสูตรอะไรที่ท่านอยากให้สำนักฯ จัดอบรมนอกสถานที่

โดยทางสำนักฯ ได้ส่งสำรวจความคิดเห็นกับบุคลากรที่เข้าฝึกอบรมกับทางสำนักฯ แล้ว ๔ หลักสูตรคือหลักสูตรการคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ผลการสำรวจ คือ เห็นด้วยที่ทางสำนักฯ จะมีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ๗๕.๓๕ % ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะใกล้ที่ทำงานเป็นการขยายเครือข่ายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่ การเดินทางสะดวก และรถไม่ติด



**ประโยชน์ที่ได้รับ :**

๑. ขยายเครือข่ายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมกับพื้นที่ๆอยู่ห่างไกลหน่วยฝึกอบรม
๒. เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

**กลุ่มเป้าหมาย :** นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๗๔๓๙

โทรสาร : ๐-๒๒๐๑-๗๔๖๑

อีเมลล์ : [ppd\\_blpd@dss.go.th](mailto:ppd_blpd@dss.go.th)